

Chị Vương Lệ Minh

Xin cảm ơn cô Thanh Xuân rất là nhiều về chia sẻ rất là thiết thực liên quan tới các cái điều kiện, các cái quyền lợi của chương trình khách hàng cao cấp Premier của HSBC, cũng như sự hỗ trợ toàn cầu từ HSBC cho khách hàng cao cấp Premier.

Và trước khi chúng ta chuyển qua phần rất là hấp dẫn của ngày hôm nay, đó là phần trả lời hỏi và đáp cho những cái câu hỏi quý khách đã đặt ra cho các vị diễn giả của chúng tôi, thì chúng tôi xin dành một ít phút để nhắc lại về cái việc hợp tác giữa HSBC và VinaCapital.

Thì như quý khách đã biết bắt đầu từ ngày 1/12/2021, thì HSBC Việt Nam đã hợp tác chính thức với Công ty quản lý quỹ VinaCapital để giới thiệu các sản phẩm quỹ mở của VinaCapital đến các khách hàng cao cấp Premier của HSBC Việt Nam. Qua đó, giúp cho khách hàng của chúng tôi có thêm lựa chọn về sản phẩm đầu tư và giúp cho khách hàng xây dựng một tương lai thịnh vượng.

Phần 5

Q&A

Chị Vương Lệ Minh

Và sau đây, để quý khách không phải chờ lâu, thì chúng tôi xin dành thời gian cho phần hỏi và đáp. Và chúng tôi rất là hân hạnh nhận được rất là nhiều câu hỏi của quý khách gửi cho chúng tôi, gửi cho các diễn giả trong buổi tọa đàm ngày hôm nay.

Và trước tiên, tôi xin phép là mời chị Hồng trả lời cho một câu hỏi của khách hàng đặt ra như sau: Chị có nói đến việc đầu tư dài hạn, vậy thì đầu tư dài hạn được xem là bao lâu? Ví dụ như là 2 năm thì có được xem là đầu tư dài hạn hay không. Xin mời chị Hồng.

Cô Thái Thị Hồng

Cảm ơn câu hỏi của quý khách hàng. Đầu tư dài hạn thì gọi là càng lâu càng tốt. Tuy nhiên là nếu như mà các anh chị có những cái mục tiêu tài chính, Hồng ví dụ, mình có những mục tiêu tài chính như là mình mua nhà, mua xe hơi, thì mình có tích lũy có thể là 3 đến 5 năm để mình đạt được những mục tiêu đó, thì mình gọi đó là những đầu tư dài hạn.

Tuy nhiên, ví dụ như là, hoặc là anh chị tích lũy cho những tương lai dài hạn, du học, còn nếu như anh chị hỏi cụ thể là 2 năm thì đã gọi là đủ dài hạn hay chưa, thì cũng tương đối, nếu như các anh chị đầu tư vào quỹ mở thì cũng đã nhìn thấy được lợi nhuận nhất định bằng việc là, thực ra là, chút xíu sau buổi webinar này, các anh chị sẽ thấy được cái lợi nhuận nếu như các anh chị đầu tư 2 năm vào các quỹ mở.

Ví dụ như quỹ VEOF thì 2 năm hiện tại gần nhất thì đã đạt được cái mức 81.7%. Hay là đối với quỹ VESAF thì đã đạt được mức 109% trong 2 năm. Thành ra là 2 năm là thời gian tương đối gọi là ổn để đầu tư vào quỹ mở.

Chị Vương Lệ Minh

Cảm ơn chị Hồng ạ. Và sau đây thì có câu hỏi rất là thú vị dành cho anh Minh ạ, cũng rất là nóng hổi, thời sự nóng hổi. FED quyết định tăng lãi suất 0.25% vào năm 2022 và còn có lộ trình tăng trong năm nay cũng như là trong vòng 1 đến 2 năm tới.

Vậy thì anh dự báo lạm phát của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng như thế nào và tác động của việc tăng lãi suất đó đến các quỹ cũng như là thị trường cổ phiếu của Việt Nam ạ. Dạ, xin mời anh Minh.

Anh Đinh Đức Minh

À vâng, cảm ơn câu hỏi của quý khán giả. Thì về cái việc mà FED tăng lãi suất cách đây mấy ngày và sẽ có lộ trình tăng tiếp trong năm nay và có thể là sang cả năm sau nữa, thì cái việc này có ảnh hưởng như thế nào. Thì có thể nói là cái lộ trình của việc FED tăng lãi suất bây giờ nó tương đối là có rõ ràng, và phần nào nó đã được phản ánh vào những cái biến động ở trong thị trường chứng khoán, phần nào cũng đã phản ánh vào trong giá cổ phiếu rồi.

Thế thị trường chứng khoán nó có một cái đặc điểm, tức là chỉ khi nào những cái gì đấy nó bất ngờ thì nó mới gây ảnh hưởng nhiều, còn những cái gì đấy nó nằm trong dự báo rồi, cho dù là xấu, hay là cho dù là tốt thì cái ảnh hưởng của nó cũng sẽ hạn chế, nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Như là chúng ta có thể thấy là như là FED tăng lãi suất tuần vừa rồi, nhưng mà chứng khoán Mỹ tăng, chứng khoán Việt Nam cũng đều tăng, bởi vì lí do là sao?

Lí do tại vì là chứng khoán thế giới nó đã giảm một phần ở trước đấy rồi, thì khi mà cái chuyện tăng lãi suất nó xảy ra, nó đã nằm trong kỳ vọng của các nhà đầu tư rồi, thành ra nó không thành bất ngờ nữa. Nó chỉ thành bất ngờ khi mà, ví dụ như là ông FED ông ấy báo là năm nay tăng 1.5% chẳng hạn, nhưng mà cuối cùng hóa ra là ông ấy không phải tăng 1.5 mà ông ấy tăng 2.5, tăng 3%, cái chuyện đấy mới là cái chuyện, cái bất ngờ tiêu cực.

Còn hiện tại bây giờ, mọi thứ nó nằm trong cái lộ trình nằm trong dự báo rồi, thì tôi cho rằng là cái ảnh hưởng của nó sẽ không nhiều tới thị trường. Và nếu nhìn lại cái lịch sử trong vòng hơn chục năm vừa rồi, thì FED cũng có nhiều đợt tăng lãi suất, thì thường nhìn lại lịch sử thì vào cái thời điểm loanh quanh những cái lần mà tăng lãi suất thì thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng, bị giảm nhẹ cả thế giới và cả Việt Nam bị giảm nhẹ.

Nhưng mà sau đấy 1, 2 tháng thì gần như là tổng tất cả những lần tăng lãi suất, thì thị trường nó lại tăng lại, nó lại hồi phục trở lại, thì sau đấy 1,2 tháng thôi. Còn cái chuyện mà ảnh hưởng đến lạm phát như thế nào, thì tôi nghĩ hiện tại bây giờ lạm phát của Việt Nam nó bị ảnh hưởng bởi cái việc mà giá hàng hóa tăng nhiều hơn là cái việc là những chính sách về tiền tệ, chính sách về lãi suất. Như là dịch COVID xảy ra thì cũng làm cho một loạt những cái giá hàng hóa nó đã tăng rồi, trong 2 năm 2020 và 2021, thì hàng loạt những cái giá hàng hóa về nguyên liệu cơ bản, về sắt thép, hay là về những chi phí, về vận tải, hay là về xăng dầu, là nó cũng đã tăng rồi.

Vừa rồi thì cái tình hình xung đột tại Nga và Ukraine nó lại làm cho mọi thứ nó lại tăng lên nữa, thì cái đấy sẽ là cái yếu tố đấy sẽ ảnh hưởng tới lạm phát ở trên thế giới, Việt Nam và cái việc đấy nó tương đối là khó dự báo. Thì cũng chỉ có thể thấy là một cái dấu hiệu tích cực, như là vừa rồi giá dầu tăng lên tới gần 130 Đô-la 1 thùng, nhưng mà trong những ngày vừa rồi thì đã giảm xuống chỉ còn hơn 100 Đô 1 thùng thôi. Thì cũng có thể là các nhà đầu tư trên thế giới đã kỳ vọng là cái yếu tố rủi ro nó đã giảm bớt đi. Tôi xin hết ạ.

Chị Vương Lệ Minh

Dạ, cảm ơn anh Minh rất nhiều ạ. Và tiếp theo, có một câu hỏi dành cho chị Hồng rất là hay ạ. Cho tôi hỏi về các rủi ro khi tham gia quỹ mở. Quỹ mở nếu đầu tư lỗ thì VinaCapital sẽ giải quyết như thế nào? Dạ, mời chị. Chị Hồng vui lòng mở mic ạ.

Cô Thái Thị Hồng

Cảm ơn câu hỏi của quý nhà đầu tư. Câu hỏi này rất là hay, và cũng là một câu hỏi mà gần như mọi nhà đầu tư tham gia quỹ mở đều đặt ạ. Thì trước tiên, đối với ý đầu tiên, là tham gia quỹ mở nếu lỗ thì sao, phải không ạ? Rồi, thì quỹ mở, như lúc này Hồng chia sẻ thì mình có 4 loại quỹ cơ. Có một quỹ ví dụ là quỹ trái phiếu thì gần như là cứ tăng hoài, tăng liên tục như các anh chị thấy là sẽ không có biến động.

Đặc biệt, ngược lại là quỹ cổ phiếu, thì Hồng cũng có nhấn mạnh là sẽ có những biến động ngắn hạn. Vậy thì cái việc giả sử các anh chị đầu tư 1 tỷ xong mà cái việc là còn 950 triệu hay sao đó, thì cái chuyện đó là nó khá là bình thường, bởi vì quỹ cổ phiếu sẽ biến động theo cái thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhưng mà Hồng cũng muốn chia sẻ lại với các anh chị, cho đến thời điểm hiện tại, tất cả các nhà đầu tư dài hạn đối với quỹ mở VinaCapital đều đang đạt được cái mức lợi nhuận phải nói là rất là cao và hài lòng. Cho đến hiện tại, nếu nhà đầu tư dài hạn thì chưa có ai trải nghiệm lỗ cả.

Thì hy vọng là các anh chị sẽ đầu tư cùng và có thể duy trì đủ dài hạn để có thể đạt được lợi nhuận mục tiêu của mình. Đó, thì đó là câu hỏi đầu tiên đối với trường hợp là lỗ có xảy ra, thì là trong ngắn hạn. Nhưng mà trong dài hạn, nhà đầu tư vẫn đang lời.

Rồi, hình như có ý thứ hai nữa, chị Minh hả? Có câu hỏi ở ý thứ hai, đúng không ạ? À, thì bây giờ nếu như mà cái tài khoản đầu tư, khi các anh chị đầu tư cùng với quỹ mở VinaCapital thì các anh chị sẽ luôn thấy được cái khoản đầu tư của mình thông qua một cái tài khoản online, mình sẽ thấy được cái giá trị tài sản của mình gần như là mọi lúc mọi nơi.

Tuy nhiên rằng là, các anh chị nếu mà muốn cái trường hợp biến động chỉ xảy ra đối với trường hợp quỹ cổ phiếu, thì các anh chị có thể nhìn lại cái kết quả đầu tư từ quá khứ để mình có thể vững tin vào tương lai. Rồi, cảm ơn câu hỏi của chị ạ.

Chị Vương Lệ Minh

Dạ, cảm ơn chị Hồng ạ. Có cái ý thứ hai tôi xin phép bổ sung để chị Hồng có thể trả lời luôn. Tức là nếu VinaCapital đầu tư lỗ thì tài khoản của khách hàng sẽ như thế nào?

Cô Thái Thị Hồng

Thường thì các quỹ mở, các anh chị, đặc biệt là đối với quỹ cổ phiếu, thì thường sẽ có biến động theo xu hướng hơi cùng chiều, thường sẽ biến động cùng với chỉ số VN Index, nếu như các anh chị đã đầu tư vào, anh chị đã tìm hiểu về thị trường chứng khoán, thì các quỹ mở cổ phiếu nói chung hay biến động cùng chiều với chỉ số VN Index. Và chỉ số VN Index thì nó sẽ thể hiện cái sự biến động, sự tăng trưởng của nền kinh tế, và các nền kinh tế thì đều tăng trưởng trong dài hạn hết.

Cho nên là có thể có những cái biến động ngắn hạn, giống như lúc này anh Minh có chia sẻ với các anh chị, là triển vọng kinh tế của chúng ta sẽ rất là tốt trong tương lai. Cho nên là dù

thị trường Việt Nam có những cái giảm trong ngắn hạn thì cũng sẽ tăng trưởng trong dài hạn đối với thị trường chứng khoán. Và điều đó là có nghĩa rằng nếu như các anh chị đầu tư vào quỹ mở thì sẽ có những đợt giảm trong ngắn hạn nhưng mà anh chị duy trì dài hạn thì sẽ có lợi nhuận, sẽ lời.

Vậy lời hay lỗ ở đây nó chỉ là mang tính thời điểm thôi, các anh chị. Nếu các anh chị thấy lỗ và các anh chị tiếp tục duy trì trong dài hạn thì nó sẽ chuyển sang trạng thái lời cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Đây là câu trả lời của tôi.

Chị Vương Lệ Minh

Dạ, cảm ơn chị Hồng ạ. Và sau đây là câu hỏi dành cho anh Minh ạ. Câu hỏi thì có hai ý. Ý thứ nhất là lạm phát từ 3 đến 4% vào năm 2022 là do VinaCapital dự đoán hay là do chính phủ dự đoán? Và ý thứ hai đó là dự báo kinh tế Việt Nam phát triển tốt vào năm 2022 là do sự phát triển chung hay là do sự hồi phục từ 2 năm 2020 và 2021? Dạ, xin mời anh Minh.

Anh Đinh Đức Minh

Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của quý khách giả. Về lạm phát, thì cái con số từ 3 cho tới 4%, hiện tại bây giờ là cái con số của VinaCapital đang dự báo, chính phủ thì đặt mục tiêu lạm phát từ 4% trở xuống, thì gần như là năm nào chính phủ cũng đạt cái mục tiêu lạm phát không trên 4%.

Nhưng mà, tuy nhiên như hồi này tôi nói cũng phải nói thêm, đó là cái con số mà 3 cho tới 4% chúng tôi đang dự báo, nếu mà cái xu hướng mà giá cả, hàng hóa như là giá dầu, giá nguyên vật liệu, sắt thép, phân bón hay là một số nguyên vật liệu hay là than, hay là khí đốt, gas, này kia các thứ, nếu mà tiếp tục cái xu hướng tăng nữa, thì khả năng là lạm phát sẽ có thể ở trên cái mức 4% của chính phủ đưa ra.

Nhưng mà tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, tức là chính phủ Việt Nam mình có những cái chính sách, có những cái công cụ, để mà kiểm soát lạm phát tương đối hiệu quả, tức là một số giá của những mặt hàng, của những cái dịch vụ chính trong cái rổ lạm phát, thì nhà nước có khả năng kiểm soát được giá. Cho nên là cho dù mà xảy ra cái tình huống xấu, tức là giá cả hàng hóa tiếp tục tăng mạnh nữa, thì chúng tôi cho rằng là cái con số cũng không vượt qua con số 4%, mục tiêu 4% của chính phủ đề ra nhiều đâu.

Còn về cái việc mà dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, đó là tăng trưởng chung hay là nó là cái sự hồi phục, thì đây có thể nói là kết hợp của cả hai yếu tố. Nói về cái sự hồi phục thì ví dụ như là chúng ta thấy là 2 năm vừa rồi dịch xảy ra, những cái quy định về cách li rất là chặt chẽ, người dân ở nhà không được ra đường, đi mua sắm, không được đi du lịch, khách quốc tế không được vào Việt Nam.

Thì hiện tại bây giờ thì gần như tất cả những cái việc đấy đã được mở cửa trở lại, các chuyến bay quốc tế đã vào Việt Nam, khách nước ngoài vào Việt Nam hiện tại bây giờ cũng không phải cách li nữa, chỉ cần là chứng nhận là không bị nhiễm COVID, chứng nhận đã có vaccine rồi là khách nước ngoài vào Việt Nam có thể đi lại thoải mái được. Hay là bây giờ chúng ta thấy là người dân đã được coi như là các cửa hàng ăn uống, các trung tâm thương mại, mua sắm mở cửa lại bình thường, thì đấy là sự phục hồi.

Còn nó nằm trong cái tăng trưởng, cái xu hướng tăng trưởng chung của nền kinh tế thì có thể thấy là Việt Nam bây giờ càng ngày càng giống như là cái trung tâm sản xuất công nghiệp của thế giới. Chúng ta thấy là, chẳng hạn như nói về điện thoại Samsung, thì bây giờ

cái sản lượng, doanh thu mà bán điện thoại của tập đoàn Samsung xuất khẩu khỏi Việt Nam, thì đó là Việt Nam là nơi sản xuất ra điện thoại Samsung lớn nhất trên thế giới. Hay là một số những sản phẩm của Apple bây giờ cũng bắt đầu được sản xuất ở Việt Nam, cái xu hướng này nó sẽ tăng lên nữa.

Hay là xuất nhập khẩu ở Việt Nam càng ngày sẽ càng tăng. Hay là càng ngày chúng ta sẽ càng thấy những cái tập đoàn lớn của nền kinh tế Việt Nam, càng ngày càng xuất hiện những cái tập đoàn mà vốn hóa hay là lợi nhuận lên tới con số hàng tỷ đô. Hiện tại, chúng ta có thể thấy chẳng hạn như là tập đoàn Hòa Phát, hay là công ty bất động sản Vinhomes, bán lẻ chúng ta thấy là có Thế Giới Di Động, về ngân hàng thì chúng ta thấy có rất nhiều ngân hàng ở Việt Nam cũng phát triển rất là lớn mạnh.

Thì đây là cái xu hướng chung của cái nền kinh tế đang trên cái đà phát triển. Vâng, tôi xin hết ạ.

Chị Vương Lệ Minh

Dạ, xin cảm ơn anh Minh ạ. Và cũng nhân đây, chúng tôi cũng nhận được những câu hỏi liên quan tới việc làm như thế nào để đầu tư vào quỹ VinaCapital khi là khách hàng của HSBC. Thì khi này, trong phần trình bày của cô Thanh Xuân, thì cô Thanh Xuân cũng có đề cập, tức là hiện nay chúng tôi đang đem đến ưu đãi giới thiệu sản phẩm của VinaCapital đến cho khách hàng là khách hàng cao cấp Premier của HSBC Việt Nam.

Và với các khách hàng có nhu cầu quan tâm, tìm hiểu về việc là quy trình đầu tư như thế nào, hay là làm sao tôi có thể đầu tư và có thể đầu tư qua tài khoản HSBC Việt Nam được hay không. Thì chúng tôi đều ghi nhận những câu hỏi đó của khách hàng và sau buổi tọa đàm sẽ có các Giám đốc Quan hệ khách hàng của HSBC liên lạc lại với quý khách để hướng dẫn khách hàng một cách cụ thể cũng như là giới thiệu với các khách hàng về các cái quỹ mở của VinaCapital.

Và xin tiếp theo, tôi xin mời chị Hồng giải đáp giúp câu hỏi của quý khách có 2 ý như sau. Thứ nhất là chi phí hàng năm khách hàng cần phải bỏ ra khi đầu tư vào quỹ của VinaCapital là như thế nào. Và ý thứ hai đó là chị hãy cho biết sự khác biệt nào của VinaCapital để giúp giữ vững về mức độ sinh lợi cho các quỹ mở trong tương lai. Dạ, xin mời chị Hồng.

Cô Thái Thị Hồng

Cảm ơn câu hỏi của quý khách hàng. Thì đối với cái chi phí hàng năm của quỹ mở, thì thực ra khi mà khách hàng tham gia quỹ mở thì các anh chị sẽ có 2 cái phí là phí quản lý thường niên và phí bán chứng chỉ quỹ các anh chị rút tiền ra. Tuy nhiên là cái phí quản lý thường niên thì đã được trừ trực tiếp trong giá chứng chỉ quỹ rồi, các anh chị sẽ không phải thanh toán nữa, và chi phí đó là chi phí ẩn mà gần như là các anh chị không nhìn thấy. Chỉ có một cái phí mà các anh chị phải trả khi rút tiền ra thôi.

Thì Hồng cũng nói luôn, ví dụ như là 2 quỹ cổ phiếu và quỹ cân bằng, thì nếu anh chị rút dưới 1 năm thì phí là 2%, từ 1 đến 2 năm phí là 1.5%, và trên 2 năm phí chỉ còn 0.5% phí bán, còn lại toàn bộ lợi nhuận khách hàng sẽ được hưởng hết. Bây giờ Hồng lấy ví dụ, các anh chị nắm giữ quỹ cổ phiếu VEOF do anh Minh quản lý sau 2 năm, các anh chị thấy lời 81.7% bây giờ các anh chị rút ra, thì các anh chị sẽ được hưởng cái lợi nhuận là 81.7% trừ 0.5 là còn 81.2%, cộng với việc mình đóng thuế thu nhập cá nhân cho nhà nước 0.1, vậy là các anh chị sẽ còn 81.1% là cá anh chị được hưởng toàn bộ.

Thì đó là cơ cấu phí của quỹ mở, còn phí quản lý thì là một cái chi phí ẩn danh các anh chị sẽ không nhìn thấy và đã trừ trực tiếp rồi. Đặc biệt của VinaCapital, để mà duy trì được cái lợi thế về đầu tư trên thị trường thì cũng chia sẻ với các anh chị là đối với các quỹ VinaCapital quản lý cho khách hàng, không hẳn năm 2021 mà nhiều năm trước cũng dẫn đầu về thị trường, về lợi nhuận đem đến cho nhà đầu tư. Và đặc biệt là quỹ cổ phiếu. Thì hai Giám đốc Đầu tư đem lại lợi nhuận cao nhất cho khách hàng hiện tại là 2 quỹ VinaCapital, trong đó 1 quỹ do anh Minh đang quản lý, với mức lợi nhuận là 56% năm ngoái, 56.5% năm 2021.

Thì làm sao có thể duy trì được cái lợi thế này? Trong tương lai, thì Hồng tin rằng năng lực đầu tư của VinaCapital đã hiện vào kết quả đầu tư trong quá khứ, và những Giám Đốc Đầu tư đó hiện tại vẫn đang gắn bó với VinaCapital thì Hồng tin rằng những năng lực đầu tư đó sẽ hiện thực hóa tiếp trong tương lai.

Và các anh chị biết VinaCapital là một trong những công ty quản lý quỹ nổi tiếng nhất ở Việt Nam trong thời điểm hiện tại, thì chắc chắn là VinaCapital sẽ luôn nỗ lực để mà duy trì cái niềm tin đó trong lòng khách hàng, và vẫn duy trì vị trí đem lại lợi nhuận tốt nhất cho nhà đầu tư. Cảm ơn các anh chị.

Chị Vương Lệ Minh

Cảm ơn chị Hồng rất là nhiều. Và sau đây là câu hỏi dành cho anh Minh ạ. Câu hỏi này gồm có 2 ý. Thứ nhất là anh vui lòng cho biết thêm nhận định về tình hình chứng khoán Việt Nam so với chứng khoán thế giới và cũng như so sánh tiềm năng tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Và ý thứ hai đó là khi mà với tình hình hiện nay giá dầu đang tăng một cách rất là đáng kể sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân, thì theo anh điều này có thể gây ảnh hưởng gì đến nền kinh tế Việt Nam hay là về sức tiêu dùng trong quý 2, quý 3 trong năm nay không ạ? Dạ, xin mời anh Minh.

Anh Đinh Đức Minh

Dạ vâng, tôi xin trả lời cho câu hỏi này như sau. Thứ nhất là, về so sánh về triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam so với thị trường thế giới, thị trường các nước khác. Đầu tiên, thì chúng ta nếu nhìn vào triển vọng về cái tăng trưởng kinh tế đi, có thể dễ dàng thấy một cái điều rằng Việt Nam hiện đang nằm trong một số ít những cái nước trên thế giới mà đạt cái tỉ lệ tăng trưởng kinh tế cao nhất ở trên thế giới với cái con số trong năm 2022 đầu đó khoảng 7 cho tới 7.5%, và cái tăng trưởng này trong vòng 3 đến 5 năm tới thì tôi nghĩ cũng sẽ duy trì cái mức 6 đến 6.5%.

Thì đây là nằm trong cái nhóm tăng trưởng tốt nhất trên thế giới. Trước đây thì Trung Quốc tăng trưởng cao hơn chúng ta, nhưng bây giờ thì nền kinh tế Trung Quốc cũng đã khá là lớn rồi, khi lớn như thế thì tăng trưởng cũng sẽ khó hơn. Và trong khi cái nền kinh tế chúng ta vẫn còn đang ở một cái giai đoạn bước đầu phát triển, cho nên là nói về tăng trưởng thì là chúng ta sẽ tăng trưởng cao hơn.

Đi cụ thể hơn nữa về lợi nhuận của những công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, tại vì giá cổ phiếu thì thường thường là nó sẽ đi theo kết quả kinh doanh. Ví dụ chẳng hạn như là quý vị nghe thấy, xem ti vi, xem báo gì đấy, thông báo một công ty nào đấy có kết quả kinh doanh rất là tốt, tăng trưởng cao, tự nhiên thấy giá cổ phiếu nó tăng ngay.

Nếu mà nhìn dự báo về kết quả kinh doanh của các cái công ty niêm yết trên thị trường đi, như lúc này tôi cũng có đưa lên cái số liệu so sánh về cái triển vọng tăng trưởng của các công ty niêm yết giữa Việt Nam và những cái nước khác ở trong khu vực, thì dự báo trong vòng 2 năm tới, thì các công ty niêm yết trên thị trường Việt Nam tăng trưởng đầu đó ở cái mức khoảng 20 cho tới 25% một năm.

Trong khi ở khu vực, thì gần như là tất cả các nước tăng trưởng đầu đó trên dưới 10, mức cao 15%. Cái con số này không chỉ là năm 2022 đâu, cái con số này Việt Nam tăng trưởng cao hơn nó đã duy trì nhiều năm ở trong quá khứ rồi. Đặc biệt là cái giai đoạn dịch, các cái doanh nghiệp ở những nước khác là tụt đi rất là nhiều.

Nhưng mà tuy nhiên ở Việt Nam, chúng ta có tụt đi, nhưng mà cái mức tụt đấy nó rất là ít, ví dụ như là người ta có thể giảm 40, 50 gì đấy, thì chúng ta chỉ có giảm đầu đó khoảng 5 hay là 10 gì đấy trong cái giai đoạn dịch thôi, và thậm chí một số công ty vẫn còn tăng trưởng được ở trong cái giai đoạn dịch. Thứ nhất, để nói về so sánh thì kinh tế của chúng ta triển vọng tốt hơn, sẽ tăng trưởng cao hơn. Và nền kinh tế như thế thì những cái doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chúng ta sẽ đạt được cái mức tăng trưởng rất là cao, cái mức 20, 25% trong vòng 2 năm tới, là cái mức rất là tích cực.

Câu hỏi thứ 2 nói về giá dầu và lạm phát. Đúng là cái việc giá dầu và lạm phát ảnh hưởng đến túi tiền của người dân thật, chúng ta nếu mà thời gian vừa rồi tất cả chúng ta đều có thể thấy đi ăn uống, hay là đi chợ, đi siêu thị, giá cả các thứ nó đều tăng hết và nó sẽ ảnh hưởng đến sức mua của người dân. Việc này là có chứ không phải là không.

Và nếu tình hình giá dầu và những giá hàng hóa cơ bản nói chung nếu còn tiếp tục tăng nữa thì cái ảnh hưởng này sẽ còn lớn hơn nữa. Thì như tôi nói lạm phát có thể bây giờ đang dự báo là đầu đó 3% sẽ có thể vọt lên trên 4%, tức là cao hơn cái mức chỉ tiêu của chính phủ đề ra, có thể lên cái mức đấy. Nếu mà tình hình giá cả hàng hóa tăng lên nữa. Thì đấy là nói về lạm phát, nhưng mà nói về khía cạnh đầu tư thì nó sẽ như thế nào.

Cái đặc điểm của cái việc giá cả hàng hóa này, thì nói ra nó cũng hơi đáng buồn một chút cho cái cuộc sống của người dân, tức là cái việc lạm phát này nó sẽ ảnh hưởng đến túi tiền của những người thu nhập thấp nhiều hơn là những tầng lớp có thu nhập trung và cao. Nói ra cái điều này nó khá là đáng buồn cho nền kinh tế, nhưng mà tuy nhiên chúng ta cũng phải chấp nhận một cái thực tế nó là như vậy.

Thì nếu mà về khía cạnh đầu tư, thì chúng ta có thể tránh những cái doanh nghiệp, những cái ngành nghề, doanh thu của những công ty đấy đến từ những cái sản phẩm mà ở đấy hàng hóa đầu vào bị tăng mạnh. Ở đây chúng tôi tập trung những cái doanh nghiệp mà có khả năng khi mà giá cả hàng hóa đầu vào tăng thì những doanh nghiệp đấy có thể nâng được cái giá bán tương ứng.

Những cái doanh nghiệp này tập trung chủ yếu vào sản phẩm của họ thường là cái đối tượng tiêu dùng sẽ là bán cho những tầng lớp thu nhập trung và cao, tức là khía cạnh xã hội thì là như thế. Nhưng mà về khía cạnh đầu tư thì phần nào chúng ta có thể tránh được những cái ảnh hưởng của lạm phát đối với những cái công ty niêm yết ở trên thị trường chúng ta. Tôi xin hết ạ.

Chị Vương Lệ Minh

Xin cảm ơn anh Minh ạ. Và tiếp theo, có câu hỏi dành cho cô Thanh Xuân, đó là những yêu cầu, quy định nào để làm sao trở thành khách hàng cao cấp Premier của HSBC. Dạ, mời cô Xuân.

Cô Lý Thị Thanh Xuân

Dạ vâng, xin cảm ơn khách hàng đã đặt câu hỏi ạ. Thì như vừa này tôi có chia sẻ, thì hiện nay với HSBC Premier chúng tôi có 3 phương thức để khách hàng có thể lựa chọn trở thành khách hàng HSBC Premier.

Phương thức thứ 1 có nghĩa là khách hàng sẽ duy trì số dư tối thiểu của tài khoản của quý khách từ 1 tỷ đồng trở lên với cái giá trị tương đương là đồng Việt Nam Đồng hoặc là cái ngoại tệ tương ứng. Cái phương thức thứ 2 có nghĩa là khách hàng sẽ duy trì cái tài khoản lương của quý khách tại ngân hàng HSBC Việt Nam và cái mức lương tối thiểu để tham gia khách hàng HSBC Premier sẽ là từ 100 triệu trở lên. Và cái phương thức thứ ba là khách hàng sẽ có 1 cái khoản vay thế chấp tại ngân hàng HSBC với cái giá trị dư nợ tối thiểu phải là từ 2 tỷ rưỡi trở lên và cái tỉ lệ so với tài sản đảm bảo là 60%. Dạ, xin cảm ơn chị Minh ạ.

Chị Vương Lệ Minh

Dạ cảm ơn cô Xuân. Thì tiếp theo lời của cô Xuân, tôi cũng xin phép nói thêm về quyền lợi của khách hàng khi tham gia đầu tư vào quỹ mở của VinaCapital thông qua HSBC, đó là tại HSBC, khi khách hàng là khách hàng cao cấp Premier thì khách hàng sẽ được phục vụ bởi những Giám Đốc Quan hệ khách hàng chuyên biệt của quý khách, là những người hiểu rõ về tình hình tài chính, cũng như khẩu vị rủi ro của quý khách để giúp cho quý khách tìm hiểu những thông tin cần thiết khi đầu tư cũng như là giúp cho quý khách tính toán được là ở cái khả năng tài chính của mình và những cái kế hoạch trong tương lai để xây dựng sự thịnh vượng cho cá nhân cũng như gia đình, thì quý khách cần đầu tư là như thế nào và đầu tư là bao nhiêu, và những sản phẩm quỹ nào phù hợp nhất với quý khách để đáp ứng được nhu cầu của quý khách về mức tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai.

Thì đó là cái quy trình của chúng tôi tại HSBC chúng tôi được thiết kế ra và chuyên biệt dành cho khách hàng của chúng tôi, đó là quy trình lập kế hoạch tài chính. Và chúng tôi có thể tự hào là ở thị trường Việt Nam, chúng tôi là một trong những ngân hàng nước ngoài đã thực hiện cái quy trình này một cách tốt nhất dành cho khách hàng của chúng tôi, và đặc biệt là khách hàng cao cấp Premier của HSBC.

Thì khi đến với chúng tôi, đến với HSBC Việt Nam, và đặc biệt là những khách hàng cao cấp Premier, thì có những đội ngũ Giám đốc Quan hệ khách hàng chuyên biệt sẽ giúp cho quý khách tìm hiểu thông tin một cách kỹ lưỡng nhất trước khi quyết định tham gia đầu tư. Và tiếp theo là câu hỏi dành cho cô Hồng.

Đó là, khi mà đầu tư chứng chỉ quỹ thì có nên buôn bán chứng chỉ quỹ thường xuyên khi thị trường lên xuống hay không? Thí dụ, khi thị trường lên thì bán, xuống thì mua. Và ý thứ hai đó là có thể biết được thêm thông tin về các cái quỹ giao dịch, mã cổ phiếu mua bán từng phiên như thế nào hay không, và nếu có thì trên nền tảng nào? Dạ, xin mời cô Hồng.

Cô Thái Thị Hồng

Cảm ơn câu hỏi của khách hàng. Thứ nhất là, câu hỏi đầu tiên là có nên mua chứng chỉ quỹ khi giá lên xuống, tức là mình thực hiện mua bán liên tục hay không. Câu trả lời là không, mình chỉ mua và mình nắm giữ trong dài hạn.

Bởi vì là sao ạ? Nếu anh chị là người đầu tư chứng khoán, các anh chị mua cổ phiếu và các anh chị cảm thấy đạt được lợi nhuận mục tiêu rồi các anh chị bán ra, đúng không ạ. Đó là cách các anh chị đang tự đầu tư trực tiếp vào thị trường chứng khoán. Còn khi các anh chị bỏ vào quỹ là các anh chị đã thuê một nhà đầu tư chuyên nghiệp để đầu tư, cụ thể ở đây là anh Minh, thì khi thị trường mà xuống thì anh Minh sẽ cân nhắc và anh sẽ tự lựa chọn đầu tư cổ phiếu cho các anh chị.

Hoặc là khi thị trường bán ra lợi nhuận cao thì anh Minh sẽ tự thực hiện, tức là mình đang thuê rồi, anh chị sẽ không cần làm bất cứ việc gì ngoài cái việc là mình nắm giữ chứng chỉ quỹ trong dài hạn, hoặc là cho đến lúc đạt được lợi nhuận mục tiêu. Không nên mua bán thường xuyên, tức là đó là đề xuất từ phía công ty quản lý quỹ, đó là ý đầu tiên.

Ý thứ hai là mã cổ phiếu các quỹ mua trong các phiên, câu trả lời là đối với quỹ mở thì công ty quản lý quỹ bắt buộc phải công bố toàn bộ danh mục đầu tư một tháng một lần. Thì vào ngày 10 hàng tháng, VinaCapital công bố toàn bộ danh mục của quỹ ở trên website, các anh chị có thể vào đó để tham khảo, để biết quỹ hiện tại đang đầu tư là gì. Có nghĩa đây là tần suất một tháng một lần. Còn mỗi ngày, anh Minh mua cổ phiếu nào, bán cổ phiếu nào, thì nhà đầu tư sẽ không biết được thông tin đó. Rồi, đó là câu trả lời của Hồng.

Chị Chị Vương Lệ Minh

Dạ, cảm ơn chị Hồng ạ. Thì cũng nhân đây, khách hàng cũng có những câu hỏi quan tâm, thí dụ như là tôi mua thì số tiền tối thiểu là bao nhiêu, hoặc là tôi chỉ có 100, 200 triệu thì có nên đầu tư vào chứng chỉ quỹ hay không.

Thì câu trả lời đó là với quy định hiện nay từ bên phía VinaCapital thì cái mức tối thiểu để đầu tư vào chứng chỉ quỹ đó là 2 triệu đồng cho một lần giao dịch. Và với số tiền 200 hay 300 triệu thì quý khách hoàn toàn có thể đầu tư vào những cái chứng chỉ quỹ của VinaCapital nào mà phù hợp nhất với nhu cầu của quý khách.

Và tiếp theo là câu hỏi xin phép dành cho anh Minh. Đó là tôi thấy thị trường chứng khoán đã tăng nóng trong 2 năm vừa qua, vậy thì trong thời điểm này, tôi nên đầu tư với tỉ trọng như thế nào giữa trái phiếu và cổ phiếu để đảm bảo an toàn trong thời gian ngắn hạn? Dạ, xin mời anh Minh.

Anh Đinh Đức Minh

Tôi xin trả lời câu hỏi này của quý khách. Với câu hỏi này thì tôi nghĩ là quý vị khán giả nào vừa đặt câu hỏi này chắc là cũng có cái xu hướng là cái mức độ mà chấp nhận rủi ro ở cái mức vừa phải, không phải là quá cao. Và rủi ro ở đây có thể nói như thế này, tức là rủi ro ở đây không phải là thua lỗ, không phải là mất tiền, không phải là cái khoản đầu tư của mình nó bị mất một khoản, rủi ro ở đây tức là cái thị trường chứng khoán nó đặc điểm là tuần sau nó có thể giảm, tuần sau nữa nó lên, rồi tuần sau nữa nó lại giảm, nhưng mà tuy nhiên tôi sẽ nhìn cái xu hướng dài hạn 5 năm, 7 năm gì đấy, thì cái mức lợi nhuận thu lại được cũng sẽ rất là tốt.

Thì cái mức độ chấp nhận rủi ro ở đây tức là, có thể là một số người không chấp nhận được cái việc là mua ngày hôm nay, sau đấy nhìn thấy nó giảm, rồi sau đấy lại phải ngồi chờ 1, 2 tuần nữa để cho thị trường nó lên lại, rồi sau đấy lại có thể có một chuyện gì đấy xảy ra, mình không thể biết trước được trong tương lai, không biết là ví dụ bây giờ, 2 năm vừa rồi

là có COVID, như là vừa rồi thì có cái chuyện ở bên Nga như thế, thì không biết là 3 tháng, 6 tháng tới thì có cái chuyện gì nữa không.

Đấy, thì liên tục, nó sẽ có những cái ảnh hưởng ngắn hạn trong thị trường như thế. Thì có thể là có một số nhà đầu tư người ta khi không cảm thấy, rất là bất an khi chuyện đấy xảy ra, thì đấy là những nhà đầu tư mà có mức chấp nhận rủi ro nó không được cao, nó không được cao lắm.

Thì với những nhà đầu tư mà mức chấp nhận rủi ro ở mức vừa phải thì tôi nghĩ là cũng nên đầu tư một nửa vào quỹ cổ phiếu và một nửa vào quỹ trái phiếu, hoặc như ở đây là bên VinaCapital chúng tôi có sẵn một cái quỹ, là cái quỹ cân bằng, tức là cái quỹ VIBF hồi nãy chúng tôi cũng có đề cập, thì quỹ này thường xuyên duy trì cái mức là 50% cổ phiếu và 50% trái phiếu, để mà khi thị trường chứng khoán, cổ phiếu có những cái biến động tiêu cực, thì ví dụ là thị trường giảm 10 chẳng hạn, thì cái quỹ này chỉ giảm đâu đó khoảng 3, 4 gì đấy thôi.

Thì nếu mà mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư không được cao lắm thì nên chọn những cái sản phẩm như thế. Nhưng mà tuy nhiên, tôi nói luôn là cái xu hướng của dài hạn của thị trường chứng khoán thì nó luôn tăng trưởng.

Chúng ta thấy nền kinh tế tăng trưởng, chúng ta nhìn cái bộ mặt kinh tế, nhìn thu nhập của người dân, ngay cả thu nhập của chính bản thân chúng ta nữa, ngày hôm nay chắc chắn là khác xa so với 10 năm trước đây. 10 năm trước đây, thu nhập của chúng ta chừng này, hiện tại thu nhập của chúng ta chắc chắn là cao hơn rất là nhiều. 10 năm nữa, chắc chắn tài sản và thu nhập của chúng ta sẽ còn cao hơn rất là nhiều so với ngày hôm nay.

Thì khi mọi việc trong nền kinh tế phát triển như thế thì không có lí do gì để cho thị trường chứng khoán nhìn vào tương lai dài hạn có thể giảm được cả. Tôi xin hết.

Chị Vương Lệ Minh

Dạ, xin cảm ơn anh Minh rất là nhiều ạ. Và do thời gian cũng có hạn, cho nên là chúng tôi xin phép được đặt ra thêm 2 câu hỏi nữa cho quý diễn giả được trả lời, giải đáp cho quý khách ạ. Còn những câu hỏi còn lại mà chúng tôi chưa thể trả lời trong buổi tọa đàm ngay lập tức hôm nay, thì chúng tôi xin phép là sẽ trả lời đến từng quý khách qua cái email sau khi buổi tọa đàm kết thúc.

Và câu hỏi tiếp theo, khách hàng đang hỏi tôi đang đầu tư vào quỹ mở E1FVN30, vậy thì tôi xin hỏi quý VEOF có điểm mạnh gì so với quỹ mà tôi đang đầu tư hay không? Dạ, xin mời chị Hồng ạ.

Cô Thái Thị Hồng

Câu này để anh Minh trả lời, bởi vì câu này là cái quỹ ETF.

Chị Vương Lệ Minh

Dạ vâng, xin mời anh Minh ạ.

Anh Đinh Đức Minh

Dạ vâng, tôi xin được trả lời câu hỏi như thế này. Cái chứng chỉ quỹ E1VFVN30 và cái chứng chỉ quỹ ETF, quỹ ETF thì được niêm yết ở trên thị trường giống như là một cái cổ phiếu bình thường, còn quỹ VEOF nó là quỹ mở, thì 2 cái quỹ này nó khác nhau như thế nào?

Cái khác nhau cơ bản nhất là với một quỹ mở đó là cái quỹ đầu tư chủ động, chủ động lựa chọn cổ phiếu, chủ động đưa vào danh mục để nhằm một cái mục tiêu là đạt được cái mức lợi nhuận tốt hơn chỉ số tham chiếu, chỉ số tham chiếu của chúng tôi ở đây là VN Index. Tức là VN Index 1 năm tăng được 15% chẳng hạn, thì chúng tôi sẽ nhắm ở cái mức sẽ tăng được cái mức 15% như thế.

Còn cái chứng chỉ quỹ ETF, nó là cái đầu tư thụ động, tức là nó sẽ bám theo một cái chỉ số nào đấy, như là E1 nó sẽ bám theo chỉ số VN30, một số những cái quỹ ETF khác thì có thể bám theo chỉ số VN Diamond, hay chỉ số VN100, hay là VN X50 do mỗi quỹ ETF nó có một chỉ số tham chiếu và nó sẽ bám theo, lợi nhuận nó sẽ đúng theo chỉ số tham chiếu đấy, nó không đạt mục tiêu là phải cao hơn cái chỉ số tham chiếu.

Cái đấy là khác biệt cơ bản nhất, tức là quỹ mở nó là đầu tư chủ động, và đặt mục tiêu lợi nhuận cao hơn chỉ số tham chiếu, còn quỹ ETF nó là đầu tư thụ động, và cái lợi nhuận mục tiêu sẽ đúng bằng chỉ số tham chiếu, chỉ số sao, thị trường biến động sao thì cái quỹ nó sẽ cho ra kết quả như vậy. Bù lại một cái điểm khác là phí quản lý của quỹ ETF nó sẽ thấp hơn cái quỹ mở một chút, thấp hơn một chút xíu.

Còn nếu mà nói về cái quỹ VEOF hay là những cái quỹ mở đầu tư chủ động khác có cái ưu thế gì hơn thì những ưu thế nó đến từ cái sự khác biệt như vậy. Tức là đây là đầu tư chủ động, chúng tôi lựa chọn cái thị trường, những cái cổ phiếu tốt nhất ở trên thị trường, chúng tôi đưa vào cái danh mục nhằm cái mục tiêu là phải làm tốt hơn thị trường chung, thì cụ thể là như thế nào?

Như là năm ngoái, thì 2 quỹ mở của chúng tôi là quỹ VESAF và quỹ VEOF, 1 quỹ cũng đạt được cái mức là 67%, 1 quỹ đạt được cái mức lợi nhuận năm ngoái là 56%. Thì so với VN Index năm ngoái, thì chúng tôi khoảng 36, 37% thôi, chúng tôi làm tốt hơn VN Index rất là nhiều.

Còn nếu mà so với cái chỉ số VN30 và cái quỹ E1 mà đầu tư theo chỉ số VN30 đấy, thì VN30 năm ngoái tăng 43%, thì nếu mà nhìn riêng năm ngoái thôi thì là những cái quỹ mở, 2 cái quỹ mở của chúng tôi cũng làm tốt hơn cái chỉ số VN30 này. Vâng, tôi xin hết.

Chị Vương Lệ Minh

Dạ, cảm ơn anh Minh rất là nhiều. Phần trả lời của anh Minh cũng giải đáp cho câu hỏi mà một khách hàng khác đã đặt ra, đó là sự khác biệt giữa quỹ mở và quỹ ETF.

Và với phần trả lời của anh Minh thì chúng tôi cũng xin phép khép lại phần hỏi và đáp của chương trình buổi tọa đàm ngày hôm nay. Như tôi đã có trình bày, tức là những câu hỏi nào mà quý khách đặt ra mà chúng tôi chưa có kịp thời gian để trả lời thì chúng tôi xin phép được trả lời trực tiếp đến quý khách sau buổi tọa đàm ngày hôm nay.

Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm và dành thời gian quý báu trong buổi sáng cuối tuần của mình để tham dự chương trình buổi tọa đàm ngày hôm nay. Và xin hẹn gặp quý khách vào chương trình sắp tới của HSBC.

Và kính chúc quý khách có ngày cuối tuần thật vui vẻ bên gia đình. Và xin cảm ơn quý khách và hẹn gặp lại. Dạ, xin chào.